



วารสาร College of Asian Scholars Journal

วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2555

179/137 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043-246536-8 โทรสาร 043-246539 [www.cas.ac.th](http://www.cas.ac.th)



## ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สมอาจ	วงศ์ชมทอง
ศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจเอก ดร. ตรุณ	โสทธิพันธ์
ศาสตราจารย์ ดร. วรเดช	จันทร์ศร
ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล	พึงมา
รองศาสตราจารย์ ดร. พินิติ	ระตะนานุกูล
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ	ศรีปีดดา
รองศาสตราจารย์ ดร.พีรสิทธิ์	คำนวนศิลป์
รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎ์	โทณะวนิก
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา	ยุนิพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา	ตั้งวรพงศ์ชัย
รองศาสตราจารย์ จินตนา	บุญบงการ
รองศาสตราจารย์ เกศินี	วิฑูรชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัชย์	จันทร์จรัส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม	ธรรมทัศนานนท์
อาจารย์ ดร.นพดล	ฉัตรชัยพลรัตน์
อาจารย์ ดร.เชิดศักดิ์	ศรีสง่าชัย
อาจารย์ ดร.วิชัย	กันหาชน



## บทบรรณาธิการ

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555 ฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความวิชาการ บทความวิจัย หนังสือปริทรรศน์ และอื่น ๆ คือ

### บทความวิชาการ

**Best Practices of Measure for the Aged in Khon Kaen** มีสาระสำคัญคือจากการศึกษาสถิติผู้สูงอายุของโลกในปี ค.ศ. 2050 คาดว่าจำนวนผู้สูงอายุอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 9.2 พันล้านคน ผู้เขียนได้กล่าวถึงแผนการดูแลช่วยเหลือด้านสังคม เศรษฐกิจ มาตรการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามอัตภาพและมีศักดิ์ศรี

**การสร้างมาตรฐานการพยาบาลตามแนวคิดของเมสัน** เนื้อหาเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับความหมายประโยชน์ องค์ประกอบ พัฒนาการ วัตถุประสงค์และคุณค่าของมาตรฐานการพยาบาล การสร้างมาตรฐานการพยาบาลตามแนวคิดของเมสัน เพื่อให้ได้มาตรฐานการพยาบาล และผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่ดี

**ความเครียดและความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาพยาบาลที่เผชิญในการฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย** ในด้านความเครียดพบว่านักศึกษาพยาบาลศาสตร์มีความเครียดจากสภาพแวดล้อมของหอผู้ป่วย การสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเครียดที่เกิดจากสภาพจิตใจของนักศึกษาเอง นักศึกษาพยาบาลศาสตร์บางคนไม่มีวิธีการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทำให้ลาออกกลางคัน วิธีการต่างๆ และกลไกการปรับตัวเพื่อขจัดความเครียดที่เป็นผลจากการสัมภาษณ์นักศึกษาจาก 22 ประเทศ

### บทความวิจัย

**ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรของโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร** เป็นการศึกษาพฤติกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยและพฤติกรรมและการสร้างสมการพยากรณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยและพฤติกรรมการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรของโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร

ส่วนบทความอีก 3 เรื่องเป็นการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบการศึกษาตามหลักสูตรมหาบัณฑิต ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อผลการใช้บริการร้านแฟมิลีมาร์ทในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเอกชนศึกษากรณีวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย และสาเหตุและปัญหาของแรงงานไทยในการทำงานต่างประเทศ ศึกษากรณีแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานได้ทุกวัน

หนังสือปริทรรศน์ (Book review) การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ของศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ว่องวานิช คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เขียนได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนทั้งภาคทฤษฎี และการปฏิบัติจริงเพื่อให้คุณครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกภาคส่วนรับทราบ และนำไปปฏิบัติให้ได้ผลจริงและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในกระบวนการเรียนการสอน การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน จึงเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนที่สมบูรณ์ที่สุดและสามารถนำไปพัฒนาการศึกษาในชั้นเรียน ส่งผลถึงการพัฒนาศึกษาโดยรวมของประเทศ

วารสารวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเป็นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา แต่ละแห่ง สำหรับวารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียยังอยู่ในระยะของการเริ่มต้น กองบรรณาธิการจะพยายามกระจายเนื้อหาให้ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ โดยในเบื้องต้นจะให้ อยู่ในสาขาวิชาที่วิทยาลัยเปิดสอนเพื่อเอื้ออำนวยให้คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เขียนผลงาน วิชาการของตนออกเผยแพร่

ขอขอบคุณนักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษابัณฑิตศึกษาที่กรุณาส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัยและหนังสือปริทรรศน์ที่ลงพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ประเมินบทความ วิชาการและบทความวิจัยซึ่งเป็นหลักประกันว่าบทความทุกเรื่องที่ลงพิมพ์นี้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบ ซึ่งทำให้วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียมีโอกาสนำเสนอสิ่งดีๆ แก่ วงการวิชาการและสังคม

กระแส ชนะวงศ์

(ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์)

บรรณาธิการ วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย



## สารบัญ

❖	บทบรรณาธิการ	4
❖	บทความวิชาการ	7
	Best Practices of Measures for the Aged in Khon Kaen	7
	Kasom Chanawongse	
	การสร้างมาตรฐานการพยาบาลตามแนวคิดของเมสัน	28
	ฐานิกา บุชมงคล	
✓	ความเครียดและความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาพยาบาล	40
	เผชิญในการฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วย	
	รัชนิบูล เศรษฐภูมิรินทร์	
❖	บทความวิจัย	
✓	ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการร้านแฟมิลีมาร์ท	46
	ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น	
	ณัฐชยา คำบัว อำนาจ อมรเกียรติไพศาล สุจิตรา อร่ามพงษ์พันธ์	
✓	ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	57
	ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย	
	วิยะดา กองจันทร์ดี อำนาจ อมรเกียรติไพศาล	
	สาเหตุและปัญหาของแรงงานไทยในการทำงานต่างประเทศ	65
	ศึกษกรณัแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานได้หวัน	
	ทัศนีย์ จิตต์ทองกุล กิ่งพร ทองใบ สุขุมารย์ ชำนิจ	
	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริหารคุณภาพทั้งองค์กร (TQM)	77
	ของโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร	
	สุธรรม ธรรมทัศน์านนท์	
❖	หนังสือปริทัศน์	
	การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช	90
	เล็ก พงษ์สมัครไทย	